

# STECH ไรต์ไชว้อออนไลน์ เตรียมเข้าตลาดไตรมาส3ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน360° – “สยามเทคนิคคอนกรีต” ไรต์ไชว้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อแนะนำธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน โดยมี “เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์” ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลกับ “บล.เคทีบีเอสที” และ “บล.อาร์เอซี (ประเทศไทย)” คาดเข้าซื้อขายในตลาด SET ไตรมาส 3/64 ตามแผน

นายวัฒนชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมาทีมผู้บริหารของ STECH พร้อมทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำผู้จัดจำหน่ายหลักหลักทรัพย์ ร่วมกันนำเสนอข้อมูลในงานไรต์ไชว้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจ จุดเด่น และโอกาสการเติบโตในอนาคต นางสาวจिरย อนุมานราชชนกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงิน กล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารมาเป็นเวลากว่า 2 ปี และเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ STECH ด้วยจุดเด่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของอุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามายาวนาน ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลในงานเมกะโปรเจกต์ที่จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งคาดว่า STECH จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมหลายโครงการ อีกทั้ง นโยบายการจ่ายปันผลที่ดีในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% สะท้อนการเป็นอีกหนึ่งหุ้น Growth Stock ที่น่าสนใจ

นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเปิดเผยว่า STECH มีแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั่วไปครั้งแรก (IPO) 203.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรงใช้สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน 250-300 ล้านบาท ภายในปี 2564 ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในปี 2564

ทั้งนี้ STECH เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง อาทิ เสาคีม เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคีมสลับ ผลิตภัณฑ์คานสะพาน เป็นต้น พร้อมให้บริการขนส่งคอกเสาคีม รวมถึงรับเหมาออกแบบ จัดทำ พร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง และรับเหมาติดตั้งระบบสายส่งแรงสูง (115 kV) ด้วยศักยภาพการเป็นเบอร์ 1 ในแง่ของโรงงานที่มีจำนวนมากที่สุด กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย.